

Số: 269/KH-CTĐ

Quảng Trị, ngày 29 tháng 10 năm 2018

KẾ HOẠCH

Triển khai Phong trào "*Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam*" năm 2019

Căn cứ Hướng dẫn số số: 291/HD-TUHCĐ ngày 19 tháng 10 năm 2018 của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam về việc triển khai Phong trào "*Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam*" Xuân Kỷ Hợi – năm 2019 (sau đây viết tắt là Phong trào), Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Trị ban hành kế hoạch thực hiện Phong trào Xuân Kỷ Hợi - năm 2019, cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

Tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, thanh thiếu niên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ, các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân phát huy truyền thống tương thân, tương ái, cảm thông, chia sẻ với những gia đình nghèo, nạn nhân chất độc da cam.

Thông qua Phong trào nhằm nâng cao năng lực vận động nguồn lực của các cấp Hội, từng bước khẳng định vai trò là nòng cốt, cầu nối, điều phối trong hoạt động nhân đạo của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Đảm bảo Phong trào được triển khai đồng bộ, tránh chồng chéo, trùng lặp, thực hiện công khai, minh bạch trong vận động nguồn lực và trao tặng quà Tết đúng đối tượng.

II. Mục tiêu, đối tượng và hình thức trợ giúp

1. **Mục tiêu:** phấn đấu các cấp Hội trên toàn tỉnh vận động ít nhất 17 nghìn suất quà để trao tặng cho các gia đình nghèo, nạn nhân chất độc da cam có thêm điều kiện vui Tết, đón Xuân Kỷ Hợi năm 2019; trị giá suất quà đối với cấp tỉnh: ít nhất từ 400.000/suất; cấp huyện, cơ sở: ít nhất 200.000đ/suất.

2. **Đối tượng vận động:** Các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, các tổ chức xã hội, tổ chức tôn giáo, các nhà hảo tâm và các mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh.

3. **Đối tượng trợ giúp:** Hộ gia đình nghèo, cận nghèo; gia đình chính sách; người già neo đơn, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân chất độc da cam; các hộ bị ảnh hưởng do thiên tai; cán bộ, hội viên Hội Chữ thập đỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

4. **Hình thức trợ giúp:** trợ giúp bằng tiền, quà Tết và các hình thức khác (hỗ trợ sửa chữa nhà ở; xây nhà Chữ thập đỏ; tặng thẻ bảo hiểm y tế; khám, chữa bệnh nhân đạo; tặng bò và các hình thức hỗ trợ sinh kế khác).

III. Chỉ tiêu và thời gian thực hiện

1. Chỉ tiêu cụ thể

Căn cứ để giao chỉ tiêu: Căn cứ tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo; kết quả vận động năm 2018 của các huyện, thị, thành Hội.

Chỉ tiêu cụ thể: (Không tính nguồn hỗ trợ từ TU Hội, tỉnh Hội)

